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ช่ือวิทยานิพนธ์  การจดัการศึกษาอิสลามในเกาะบูโหลน จงัหวดัสตูล 
ผู้เขียน        นายอบัดุลเล๊าะ  หมดัอะด ้า 
สาขาวิชา  การบริหารและการจดัการการศึกษาอิสลาม 
ปีการศึกษา  2557 
 

บทคดัย่อ 
 

การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ 1)  ศึกษาบริบทสังคมของชุมชนมุสลิมเกาะบูโหลน 
จงัหวดัสตูล  2) ศึกษาระดบัความตอ้งการในการจดัการศึกษาอิสลามของประชาชนในชุมชนมุสลิม
เกาะบูโหลน  จงัหวดัสตูล และ 3) ประมวลแนวทางในการจดัการการศึกษาอิสลามของชุมชน
มุสลิมเกาะบูโหลน จงัหวดัสตูล เป็นวิจยัเชิงพรรรณา ท าการศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเก็บ
ขอ้มูลโดยใชแ้บบสมัภาษณ์และแบบสอบถาม ผูใ้หข้อ้มูลหลกัเป็นประชาชนในชุมชนมุสลิมเกาะบู
โหลน จงัหวดัสตูล จ  านวน 10 คน ผูท้รงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ เขา้ใจบริบทและเคยปฏิบตัิงาน
ดา้นการพฒันาชุมชนเกาะบูโหลนจ านวน 24 คน กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษาระดบัความตอ้งการ
ในการจดัการศึกษาอิสลาม จ านวน 216 คน สถิติที่ใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า  
  1) บริบททางสังคมพบว่า ประชาชนประกอบอาชีพประมงเป็นหลกั ส่วนใหญ่มี

การศึกษาน้อยโดยเฉพาะทางด้านการศึกษาอิสลามและส่วนใหญ่ไม่สามารถอ่านอัลกุรอานได ้
ชุมชนไม่มีการเรียนการสอนในระดับตาดีกาหรือฟัรดูอีนแต่มีการเรียนการสอนรายวิชาอิสลาม
ศึกษาในโรงเรียนสามัญ  ไม่มีอีหม่ามหรือผูน้ าทางด้านศาสนาที่เป็นคนในชุมชนเองมีเพียง
อาสาสมคัรจากแผน่ดินใหญ่มาท าหนา้ที่และน าละหมาดวนัศุกร์หรือในช่วงที่มีพิธีกรรมส าคญัทาง
ศาสนาเท่านั้น ประชาชนบางส่วนยงัคงมีการพึ่งพิงพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ มีรายไดน้้อยกว่าหรือ
เพยีงพอกบัรายจ่ายเท่านั้นส่วนใหญ่มีหน้ีสิน มีการปฏิสมัพนัธก์นัภายในชุมชนสูงเช่น การแต่งงาน
กนัเองภายในตระกูลเครือญาติและระหว่างตระกูล รวมทั้งกบัชุมชนภายนอกก็มีการไปมาหาสู่กนั 
ขาดการเขา้ถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอยา่งเพยีงพอ เช่น ไฟฟ้า น ้ าอุปโภคบริโภค การบริการดา้น
อนามยัและสาธารณะสุข   

2) ประชาชนมีความตอ้งการในการจดัการศึกษาอิสลามโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มีความตอ้งการจดัการศึกษาอิสลามดา้นการศึกษาในระบบอยู่
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ในระดบัมากที่สุด ส่วนดา้นการศึกษานอกระบบและดา้นการศึกษาตามอธัยาศยัมีความตอ้งการอยู่
ในระดบัมาก  

3) ประมวลแนวทางในการจดัการศึกษาอิสลาม พบวา่ ดา้นการศึกษาในระบบควร
พฒันาการจดัการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษาซ่ึงเป็นรายวิชาที่มีอยูแ่ลว้ในโรงเรียนสามญั ให้มี
ความเขม้ขน้มากขึ้นและท าให้มีชีวิตชีวา ด้านการศึกษานอกระบบ จ าเป็นตอ้งผลักดันให้มสัยิด
ไดรั้บการรองรับการจดทะเบียนอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย เพื่อเป็นฐานน าไปสู่การจดัการเรียนการ
สอน และในระยะสั้นจะตอ้งประสานผูมี้จิตอาสามาเป็นผูส้อน ส่วนในระยะยาวจะตอ้งส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชนไดรั้บการศึกษาที่สูงกว่าชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้หรือปริญญาตรี เพื่อกลบัมาพฒันา
ชุมชนและเป็นแบบอยา่งแก่คนรุ่นต่อไป 
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ABSTRACT 
 

This research aims 1) to study social roles of Muslim community in Bulone 
Island in Satun Province, 2) to study level of demand for Islamic Education of Muslim 
community in Bulon Island, Satun Province, and 3) to compile guidelines for Islamic educational 
management in the Bulon community, Satun province. This descriptive study used both 
qualitative and quantitative method in which the data was collected by using interviews and 
questionnaires. Data was mainly collected from 10 villagers in the Bulon Muslim community, 24 
experienced scholars who understand the contextual setting and used to work in community 
development in the Bulon Island and 216 representative samples. These samples were used to 
study the level of demand for Islamic educational management. Percentage, average, and standard 
division (S.D.) were employed for statistical analysis.  

 
The results of the research as follows; 
1) On social roles, it was found that the majority of villagers work as fishermen 

and most of them lack of education, especially in Islamic education, and are incompetent to recite 
al-Qur’an. No Islamic education in Tadiqa or Fardu-in is taught, however; Islamic studies are 
taught in government schools. There is no Imam or religious leaders in the community, but there 
is a volunteer from mainland who only comes to lead Friday prayer and/or important religious 
rituals. It was found from the research that some villagers still believe in superstition, the income 
earned is low and insufficient for expenditure, and most villagers are in debt. The internal 
interaction among community is high as there are marriages within relatives and clan, and the 
external intercourse is sociable. The community lacks of accessing infrastructures such as 
electricity, water, consumer goods, and sanitation and healthcare services. 
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2) In overall, the level of demand for Islamic educational management is high. 
When considering each aspect, it was found that the level of demand for formal Islamic education 
is very high, it was then followed by the demand for non-formal and informal education which 
are at high level. 

3) On compilation of guidelines for Islamic educational management, it was 
found that Islamic studies that have already been taught in government schools should be 
strengthened and dynamic. Non-formal education should be precipitated in mosque as a place for 
Islamic education that needs to be registered legally. In short term solution, coordinating work 
must be done to get volunteers who will work voluntarily as teachers, while in a long term, 
children and youths must be supported to attain education that is higher than secondary level or 
degree level in order for them to return home for developing their community and to be strong 
role model to inspire the next generation.  
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 التربية الإسلامية في جزيرة بولون محافظة ستول تسيير عملية    عنوان البحث
  عبدالله مد آدم           الباحث
 للتربية الإسلاميةالإدارة والتنفيذ            القسم

 م 2014هـ /  1435   العام الجامعي
 
 البحثمستخلص 

 (2 المسلمة في محافظة ستول.جزيرة بولون  مجتمعالتعرف على  (1يهدف هذا البحث إلى : 
طرق تفعيل  تدوين (3. القرية في تفعيل العمليات التربوية الإسلامية مدى الرغبات لأهلعلى  تعرفال

لك يتم الدراسة بالنوعية والكمية، ذصفي، و و وانتهج الباحث النهج ال .قريةالالتربية الإسلامية في عملية 
، أفراد 10القرية عددهم  من أهل نة والمقابلات الشخصيةمن خلال الاستباالهامة وتم جمع البيانات 

، مثقفا 24عددهم  ين قد شاركوا في تنمية المجتمعذالمدركين عنها الوو الخبرات عن الجزيرة ذوالمثقفون 
ثم القيام فردا،  216القرية في عمليات التربوية الإسلامية عددهم  والعينة المدروسة عن رغبات أهل

 .()، والانحراف المعياري ()ووصفها من خلال النسب المئوية، والمتوسطات الحسابية بتحليل البيانات 
 ومن أبرز النتائج ما يلي:

من صيد البحر أساسا، أغلبهم ممن لا  اقتاتواأهل القرية الجانب الاجتماعي توصل إلى أن   ( 1
ستطيعون أن يقرؤا القرآن، وليس في القرية التعليم الأساسي  يتلقون التربية سيما التربية الإسلامية ولا ي

كروضة الأطفال أو نحوها إلا في المدارس الحكومية في مادتها التربية الإسلامية، وليس لدى أهل القرية 
ممن كان له الكفاءة في الإمامة أو الوازع الديني إلا من خارج القرية ممن كان متطوعا ليؤم الناس في صلاة 

ة،  كانوا ذفقط، وبعض أهل القرية ما زال في تمسكهم بالسحر والمشعو عة أو في المناسبات الدينية الجم
قليل الدخل أو كافية في النفقات وأكثرهم مدينون، ولهم صلة الرحم قوية من خلال الزواج بينهم من 

الـب  الـتحتية كالـتيار الأقـرباءـ وأهـل الـقرية ولـديهم اـلتواصل فـيما بينهم وبـين خـارج اـلقريـةن وعـدم تـوفر 
 .  الكهربائي والمياه والخدمات الصحية والطبية

أغلب أهل القرية لديهم رغبات في التربية الإسلامية في صورتها العامة وأما بالتفصيل توصل  (2
إلى أن الرغبات في التربية الإسلامية وتوظيفها ضمن النظام التعليمي في مستوى الأعلى، وأما التعليم 

 اتي لديهم رغبات في المستوى العالي. ذامي والتعلم الاللانظ
أن تطلب التربية الإسلامية توصل إلى أن جانب التعليم النظامي يعملية طرق تفعيل مجموع  ( 3

ت وأكثر يطور عمليات تفعيل التربية الإسلامية المدروسة في المدارس الحكومية إلى أكثر مكثفا مما كان
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أن يسجل عند الحكومة تسجيلا شرعيا ليكون  يتطلبلمسجد اللانظامي؛ فاحيوية، وأما جانب التعليم 
قاعدة لتفعيل التربية الإسلامية، وفي المدى القريب أن يستقدم المتطوعين ليكونوا معلمين، وفي المدى 
البعيد أن يعزز النائشين والشباب أن يتلقون التربية الإسلامية في المستوى الأعلى من مرحلة المتوسط 

 لبكالوريوس ليكون مربي المجتمع وقدوة للجيل القادم.  وا
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




